



โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

เรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการใช้สัตว์สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากหลักจรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่นักวิจัย ผู้ใช้สัตว์และผู้เกี่ยวข้อง ต้องยึดเป็นหลักและปฏิบัติตามแล้ว ยังมีมาตรฐานอื่นๆที่กำหนดโดยหน่วยงานระดับประเทศ และระดับสากล ตลอดจนมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามอีกด้วย ทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ที่นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันสมัย ให้งานวิจัยมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและติดตามโครงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสัตว์ทดลองและผู้เกี่ยวข้องเอง ตลอดจนเพื่อให้งานวิจัย งานทดสอบงานสอน งานผลิตชีววัตถุ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการวิชาการ การให้บริการคำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลอง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ให้นักวิจัย ผู้ใช้สัตว์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ให้นักวิจัย ผู้ใช้สัตว์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถป้องกันอันตราย ประเมินและควบคุมอันตรายที่เกิดจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองได้
3. เพื่อให้ให้นักวิจัย ผู้ใช้สัตว์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองได้

รูปแบบเนื้อหาและการฝึกอบรม

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง” เป็นการบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

งานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง การบ่งชี้อันตราย การประเมินและควบคุมอันตราย ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากงานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น

ณ ห้องประชุมโคมบริหาร 1 อาคารโคมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ

อาจารย์ ดร.ศศิธร ศรีมีชัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 02-5644440-59 ต่อ 7560-7564